

หัวข้อเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท
คำสำคัญ	แรงจูงใจในการศึกษาปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท
นักศึกษา	ชั้นยรัตน์ มงคลสุขชื่นใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยา ยี่มิวิไล
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร
คณะ	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา	2555

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจ และเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท โดยเก็บข้อมูลจากปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท ที่กำลังศึกษาอยู่ และจบการศึกษาไปแล้ว ตั้งแต่ รุ่นที่ 1-9 จำนวน 90 คน โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 54 คน เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey research) ทำการ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จำนวน จำนวน 101 ตัวอย่าง

จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ประกอบอาชีพ รับราชการ มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท อยู่จังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานคร มีระยะเวลา ทำงานก่อนศึกษา อยู่ระหว่าง 11 – 20 ปี และสาขาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท คือ คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท จึงควรมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายนี้ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษารั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นว่า หลักสูตรปริญญาคุณวุฒิปบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท ยังเป็นที่ต้องการของกลุ่ม

ข้าราชการ ในระดับหัวหน้า ผู้อำนวยการกอง สำนักของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งพนักงาน
บริษัทเอกชน และผู้ประกอบการส่วนตัว ตามลำดับ

สำหรับผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท พบว่า ปัจจัยด้านสังคม
ด้านอาชีพ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านสถาบันการศึกษาโดยรวมทั้ง 4 ด้านนี้มีแรงจูงใจในการศึกษา
เลือกศึกษาในระดับมากที่สุด โดยนักศึกษาให้ความสำคัญกับด้านการต้องการพัฒนาตนเอง มากที่สุด
รองลงมา ด้านสังคม ด้านอาชีพ และด้านสถาบัน ตามลำดับ

ดังนั้นมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไทจึง ควร พิจารณา การ ใ
ก ล ยู ท ธ์ ไ น ก า ร ประชาสัมพันธ์ถึงประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา ใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาการพญาไท